

Số: 47/BC-HĐND

Côn Đảo, ngày 01 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO
Kết quả công tác giám sát của
Hội đồng nhân dân huyện năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2017 và các Nghị quyết của HĐND huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Ba và thứ Tư của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện đã thực hiện nhiệm vụ giám sát trong năm 2017, với kết quả như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN:

1. Giám sát của đại biểu HĐND huyện:

Trong năm 2017, giám sát việc chấp hành pháp luật và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, một số đại biểu HĐND huyện đã tích cực tham gia ý kiến với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn liên quan đến việc chấp hành pháp luật, về những vấn đề thuộc lợi ích chung và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân. Qua giám sát có 01 đại biểu có văn bản gửi đến Thường trực HĐND huyện để chất vấn Chủ tịch UBND huyện về việc quản lý và sử dụng bãi biển trước công viên Nguyễn Đức Thuận – KDC số 4. Sau khi nhận được ý kiến, các cơ quan, đơn vị đã tiếp thu, tổ chức thực hiện và phản hồi cho đại biểu HĐND huyện.

2. Giám sát thường xuyên của Thường trực và 2 Ban HĐND huyện:

Thường trực và 2 Ban HĐND huyện giám sát các văn bản của UBND huyện gửi đến, kịp thời có ý kiến với những văn bản sai sót. Thường trực phân công và đôn đốc hai Ban, 6 Tổ đại biểu HĐND huyện giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát UBND và các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thường trực HĐND huyện duy trì công tác tiếp công dân vào mỗi buổi sáng thứ Năm hàng tuần, giám sát UBND và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong việc tiếp và đối thoại với công dân, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của chính quyền. Ban Pháp chế HĐND huyện thường xuyên giám sát UBND và các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai – xây dựng.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP:

Tại kỳ họp thứ Tư (*kỳ họp thường lệ giữa năm 2017*) và kỳ họp thứ Sáu (*kỳ họp thường lệ cuối năm 2017*) HĐND huyện khóa XI, thực hiện chức năng giám sát thông qua các hoạt động sau đây:

1. Xem xét, thẩm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐND, UBND, TAND, VKSND và Chi cục Thi hành án dân sự huyện gồm:

a. Thường trực HĐND huyện: 21 báo cáo (KH4: 13 báo cáo, KH6: 8 báo cáo)

b. Ủy ban nhân dân huyện: 27 báo cáo (KH4: 14 báo cáo, KH6: 13 báo cáo)

c. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự: 6 báo cáo (mỗi đơn vị 01 Báo cáo/kỳ họp).

(Danh mục và nội dung các báo cáo đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử của HĐND huyện).

3. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch và các thành viên UBND, Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND huyện:

Tại kỳ họp thứ Tư, trong phiên họp tổ thảo luận và 2 phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, các vị đại biểu HĐND huyện và các vị đại biểu tham dự kỳ họp đã nêu nhiều ý kiến chất vấn về các nội dung mà đại biểu và cử tri quan tâm. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành việc giải trình, thảo luận tranh luận làm sáng tỏ vấn đề trước khi các vị đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp. Kỳ họp tập trung chất vấn về công tác quản lý đất đai, xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị,... còn nhiều bất cập, buông lỏng quản lý.

Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 về công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Ba, giám sát các cơ quan chức năng có liên quan báo cáo giải trình kết quả thực hiện những vấn đề mà Chủ tịch UBND huyện báo cáo, cam kết tại kỳ họp thứ Ba. Nhìn chung, nhiều nội dung chất vấn tại kỳ họp được UBND và các cơ quan chức năng tiếp thu, hứa hẹn nhưng thực tế vẫn còn nhiều vấn đề chậm hoặc chưa giải quyết, thực hiện.

III. GIÁM SÁT THEO CHUYÊN ĐỀ:

Năm 2017, Thường trực và 2 Ban của HĐND huyện đã triển khai Kế hoạch công tác giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 với kết quả như sau:

Sáu tháng đầu năm 2017

Ban Pháp chế giám sát công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Ban Kinh tế - xã hội giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ năm 2016 và quý I/2017 của Ban quản lý Cảng Bến Đầm; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trên địa bàn năm 2016, quý I/2017 của Phòng Y tế, Trung tâm Quân - Dân y và Bảo hiểm xã hội huyện và Khảo sát vệ sinh môi trường và trang bị đồ chơi cho trẻ em trên địa bàn huyện; Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện Mô hình trường học mới theo yêu cầu tại công văn số 197/HĐND-VP ngày 12/6/2017 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả công tác giám sát, khảo sát theo chuyên đề 6 tháng đầu năm 2017 của HĐND huyện đã đăng tải đầy đủ kết quả của từng đợt khảo sát, giám sát cũng như Báo cáo kết quả công tác giám sát 6 tháng đầu năm 2017 trên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện.

A. Ban Pháp chế HĐND huyện:

1. Giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác xác định vị trí việc làm, phân bổ biên chế và thủ tục tuyển dụng, hợp đồng: thực hiện tại Phiên họp thứ 12 của Thường trực HĐND huyện, theo Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 10/8/2018:

Về công tác xây dựng đề án vị trí việc làm, phân bổ biên chế tại một số cơ quan chuyên môn và một số đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục trên địa bàn huyện: UBND huyện chỉ đạo Phòng NV-LĐ-TB-XH nghiên cứu kỹ quy định tại khoản 2 điều 28 và điều 29, điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 để tham mưu UBND huyện triển khai đúng quy định pháp luật, công khai, dân chủ và chấp hành nghiêm Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Giám sát công tác phòng, chống tội phạm; công tác tạm giữ, tạm giam 03 tháng cuối năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 đối với Công an huyện: Kế hoạch số 26/KH-HĐND-PC, 27/KH-HĐND-PC ngày 12/6/2017 và Quyết định số 08/QĐ-TTr.HĐND ngày 28/6/2017. Kết quả giám sát theo Thông báo số 25/TB-BPC ngày 31/7/2017:

Công an huyện đã nỗ lực trong công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm, tiếp nhận và xử lý kịp thời 41 tin báo, trong đó khởi tố, điều tra: 13 vụ án hình sự và chuyển xử lý vi phạm hành chính 28 tin. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam 19 can phạm (có 03 can phạm nữ); đảm bảo các chế độ cho can phạm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc phối hợp giải quyết bất cập trong hoạt động định giá tài sản đối với các vụ án xâm phạm quyền sở hữu vẫn chưa được tháo gỡ, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa chủ động báo cáo xin ý kiến của cấp trên để định hướng tháo gỡ vướng mắc.

Đoàn giám sát kiến nghị Công an huyện, lưu ý triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường, khởi tố, điều tra và truy tố kịp thời đối với loại tội phạm này, chủ động giải quyết kịp thời các tin báo tố giác tội phạm. Tăng cường kiểm tra các hàng quán kinh doanh có điều kiện, ngăn ngừa và xử lý kiên quyết đối với các hành vi liên quan đến mại dâm; chủ động mở kế hoạch cao điểm trấn áp, phòng chống tội phạm, đảm bảo tốt an ninh trật tự địa phương. Nghiên cứu phân công, bố trí một cán bộ chiến sỹ nữ thực hiện nhiệm vụ quản giáo tại Nhà tạm giữ để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến can phạm nữ.

Triển khai các biện pháp tuần tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy; tiếp tục đẩy mạnh tuần tra xử lý vi phạm giao thông đường bộ, nhất là các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu của xe taxi, xe tải, xe mô tô chở hàng bằng ba gác phía sau.

Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện: Tham mưu giải pháp cấm và hạn chế xe tải lưu thông vào một số tuyến đường, trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ phát triển du lịch; Lắp đặt, bổ sung các biển báo các tuyến đường cụ thể; Kiểm tra, nhắc nhở xử lý đối với xe tải, xe taxi phóng nhanh, vượt ẩu; Triển khai các giải pháp khắc phục lấn chiếm lòng lề đường, trước mắt là tuyến đường Tôn Đức Thắng, đường Võ Thị Sáu, đường Phạm Văn Đồng, quanh khu vực chợ và chợ tạm.

3. Giám sát công tác xét xử trong 06 tháng đầu năm 2017 tại Tòa án nhân dân và Viện KSND huyện:

a. Tòa án nhân dân huyện: theo Kế hoạch số 28/KH-HĐND-PC ngày 12/6/2017, Quyết định số 07/QĐ-TTr.HĐND ngày 28/6/2017 với kết quả giám sát theo Thông báo số 27/TB-BPC ngày 09/8/2017:

Tòa án nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có nhiều cố gắng trong công tác giải quyết án, số lượng vụ án các loại cơ bản được giải quyết kịp thời đạt tỷ lệ 51,35% trong tổng số án thụ lý, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thẩm phán TAND huyện thực hiện tốt công tác nghiên cứu hồ sơ vụ án, phát hiện căn cứ truy tố chưa đảm bảo để trả hồ sơ điều tra bổ sung (02 vụ) và được Viện Kiểm sát nhân dân huyện chấp nhận.

Kiến nghị TAND huyện chú trọng công tác phối hợp với VKSND huyện, báo cáo Ngành dọc sớm tháo gỡ bất cập trong công tác định giá tài sản đang vướng mắc tại địa phương, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thẩm nhân dân về thời gian tham gia hoạt động xét xử và được tiếp cận, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan tới vụ án. Tăng cường xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với cộng đồng dân cư. Chú trọng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây.

b. Viện kiểm sát nhân dân huyện: theo Kế hoạch số 28/KH-HĐND-PC ngày 12/6/2017, Quyết định số 07/QĐ-TTr.HĐND ngày 28/6/2017, kết quả giám sát theo thông báo số 24/TB-BPC ngày 31/7/2017:

Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố Tăng cường chỉ đạo thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử, không để xảy ra tình trạng khởi tố, điều tra, truy tố mà Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Đã kịp thời kháng nghị, kiến nghị các cơ quan tố tụng để khắc phục vi phạm; góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa Tòa án và Viện Kiểm sát do thiếu chứng cứ, công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng

chưa được có sự thống nhất cao; việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự về các tội xâm phạm sở hữu chưa được thống nhất

Đoàn giám sát đề nghị VKSND huyện tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định; quan tâm chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ngay từ giai đoạn khởi tố để kịp thời củng cố chứng cứ, hạn chế việc Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung; Chú trọng nâng cao chất lượng kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, chất lượng tranh tụng tại tòa của kiểm sát viên, công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ - tạm giam, kiểm sát thi hành án dân sự... góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan, có biện pháp nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy.

4. Giám sát công tác thi hành án dân sự trong 03 tháng cuối năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017: Theo kế hoạch số 25/KH-BPC ngày 12/6/2017 và Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 28/6/2017, kết quả giám sát theo Thông báo số 23/TB-BPC ngày 31/7/2017:

Chi cục thi hành ADS huyện đã thực hiện chính xác việc phân loại các loại án để tổ chức thi hành theo quy định, vào sổ và ra Quyết định thi hành án kịp thời. Về kết quả thi hành án trong 3 tháng cuối năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017: đạt tỷ lệ 79% về vụ, việc, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao 0,7% và đã giải quyết xong đạt tỷ lệ 84% vượt chỉ tiêu được giao 53% về tiền.

Đoàn giám sát kiến nghị Cục THADS tỉnh quan tâm kiện toàn, bổ sung biên chế, lựa chọn những cán bộ, công chức có năng lực, nghiệp vụ, có tâm huyết để điều động bố trí cho đơn vị, quan tâm trang cấp đầy đủ thiết bị tin học cho đơn vị. Chi cục THADS huyện khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND huyện, UBND huyện để chỉ đạo hỗ trợ cho đơn vị tháo gỡ, nhất là trong công tác phối hợp. Nghiên cứu đề xuất UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện theo quy định của pháp luật.

5. Giám sát công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa: theo Kế hoạch số 34/KH-BPC ngày 08/9/2017 và Quyết định số 13/QĐ-HĐND ngày 03/10/2017. Đoàn giám sát đã làm việc với Ban ATGT và các đơn vị: Thanh tra giao thông, Đồn Biên phòng, Công an huyện, Ban quản lý cảng Bến Đầm và đã ban hành công văn khẩn số 93/BPC ngày 16/10/2017, Thông báo 41/TB-BPC ngày 07/11/2017, kiến nghị:

UBND huyện khẩn trương: triển khai Thông báo số 17/TB-BPC ngày 07/10/2016 và Mục III, điểm 2 - Thông báo số 25/TB-BPC ngày 31/7/2017, chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện duy trì lại hoạt động, làm tốt công tác tham mưu xử lý các vấn đề bất cập trong giao thông đường bộ, đường thủy, khắc phục việc tham mưu nữa vơi, chưa chú ý phân công phối hợp hiệp đồng, đùn đẩy trách nhiệm dẫn

đến không hiệu quả, càng triển khai thì lấn chiếm lòng, lề đường càng tiếp diễn, các phương tiện thủy nội địa không đảm bảo điều kiện nhưng vẫn hoạt động

UBND huyện khẩn trương chỉ đạo thay thế toàn bộ hệ thống biển báo giao thông đường bộ không còn phù hợp, mâu thuẫn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường một cách triệt để, nhất là tuyến đường Tôn Đức Thắng, Võ Thị Sáu, khu vực Chợ Côn Đảo và Chợ tạm. Phối hợp Thanh tra giao thông tỉnh để có sự phối hợp, chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động của Đội Thanh tra giao thông trên địa bàn.

Chỉ đạo quản lý chặt chẽ 120 phương tiện giao thông đường thủy không đủ điều kiện hoạt động, có biện pháp kiểm tra xuất, nhập bến thủy nội địa, tuần tra kiểm soát trên tuyến thủy nội địa, chấm dứt tình trạng tự đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện giao thông đường thủy nội địa không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đảm bảo các phương tiện thủy nội địa hoạt động phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kiểm soát quản lý đảm bảo người lái phương tiện phải từ 18 tuổi trở lên, có chứng nhận đủ sức khỏe của cơ quan y tế, biết bơi và có chứng chỉ lái phương tiện. Khẩn trương hoàn tất dự án báo hiệu đường thủy nội địa giai đoạn 2 và khai thác, quản lý, sử dụng tốt hệ thống phao, biển báo, đèn hiệu, thiết bị phụ trợ hướng dẫn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa đã được đầu tư. Chú trọng công tác hiệp đồng, phối hợp, tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm trên tuyến thủy nội địa, tránh đùn đẩy né tránh trách nhiệm giữa các cơ quan phối hợp, chú trọng công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ giao thông trên tuyến đường thủy nội địa; sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

6. Khảo sát thực địa các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn: Sau khảo sát thực tế 12 trường hợp vi phạm trong năm 2016 (theo Công văn số 68/CV-BPC ngày 28/7/2017), Ban Pháp chế đã có Thông báo số 30/TB-BPC ngày 15/8/2017, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

Hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện ngay việc cưỡng chế 04 trường hợp: lấn chiếm 800m² đất nhà nước, xây dựng 06 phòng trọ cho thuê tại KDC số 9, lấn chiếm 210m² đất nhà nước, xây dựng 06 phòng cho thuê; xây dựng 07 phòng trọ cho thuê trên đất nông nghiệp tại KDC số 7, xây dựng 04 phòng trọ cho thuê trên đất nông nghiệp tại KDC số 3.

Rà soát, hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành cưỡng chế trong thời gian tới đối với trường hợp: lấn chiếm đất nhà nước trên 4000m², đã xử phạt VPHC, đã vận động nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục hậu quả tại KDC số 3; đã nhận toàn bộ tiền bồi thường và đã ký vào biên bản bàn giao toàn bộ thửa đất bị thu hồi vào ngày 02/10/2015 nhưng đến nay trên thực tế vẫn chưa bàn giao tại KDC số 7.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động tự khắc phục hậu quả đối với 03 trường hợp vi phạm: xây nhà ở trên đất nông nghiệp do bức thiết về nơi ở tại KDC số 3, KDC số 7 và KDC số 9.

Tiến hành kiểm tra, rà soát các thủ tục pháp lý, xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng đất như ban đầu theo quy định pháp luật đối với 1 trường hợp vi phạm tái chiếm đất nhà nước hơn 4.000m² đường Huỳnh Thúc Kháng từ tháng 5/2016 tới nay vẫn chưa bị xử phạt VPHC tại KDC số 3.

Củng cố hồ sơ, tích cực vận động nộp phạt và tự khắc phục hậu quả, nếu vẫn không thực hiện thì hoàn tất hồ sơ pháp lý, tiến hành cưỡng chế theo quy định đối với những trường hợp vi phạm từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2017 tại các KDC số 3, số 7 và số 8 (2 trường hợp).

B. Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện:

1. Giám sát việc chuẩn bị khai giảng năm học mới 2017 – 2018: theo Kế hoạch số 31/KH-KTXH ngày 17/7/2017 và Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 07/8/2017 và đã ban hành Báo cáo kết quả giám sát số 37/BC-KTXH, Thông báo số 31/TB-KTXH ngày 16/8/2017, kiến nghị:

UBND huyện chỉ đạo: Phòng NV-LĐ-TB-XH, phối hợp chặt chẽ với Phòng GD-ĐT đơn đốc Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT tham mưu UBND tỉnh bổ sung chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng cho năm học 2017-2018; đề xuất về chế độ mang tính đặc thù trong việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên Côn Đảo; tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung đối tượng học ngoại ngữ.

Về cơ sở vật chất: Chỉ đạo Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Ban QL ĐTXD và các đơn vị có liên quan, sớm hoàn tất thủ tục dự án xây mới Trường Mầm non Bến Đầm, Trường Tiểu học tại KDC số 3; Đẩy nhanh tiến độ dự án Trường THCS Lê Hồng Phong; Sớm hoàn tất các thủ tục về mua sắm trang thiết bị trường học. Xem xét việc giao cho các Trường làm chủ đầu tư các dự án sửa chữa trường lớp năm 2017. Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh giao cho Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu, lô đất trống cạnh nhà trường để làm quỹ đất dự trữ phát triển trường học,

Các Trường học tập trung khắc phục tình trạng mất vệ sinh trong các khu nhà vệ sinh của nhà trường ngay từ đầu năm học, tăng cường giáo dục ý thức giữ vệ sinh chung, bố trí người dọn vệ sinh và trang bị thêm quạt thông gió, vòi rửa trong các nhà vệ sinh nữ; Kiểm tra, rà soát năng lực thực sự của giáo viên, bên cạnh việc tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ, mạnh dạn đề xuất chuyển đổi công tác các giáo viên trì trệ, lười tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực.

2. Giám sát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao, thông tin, du lịch tại Phòng Văn hoá – Thông tin: theo Kế hoạch số 35/KH-KTXH ngày 08/9/2017 và Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 08/9/2017, đã ban hành Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-KTXH và Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 31/10/2017:

Trên cơ sở ghi nhận Phòng Văn hóa - Thông tin đã nỗ lực khắc phục những khó khăn về nhân lực và các mối quan hệ phối hợp trong thời gian qua. Nhằm giúp Phòng làm tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn giúp UBND

huyện trong hoạt động quản lý nhà nước về văn hoá – thể thao – thông tin truyền thông – truyền thông, gia đình và du lịch, Đoàn giám sát kiến nghị:

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tiếp tục rà soát lại để phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng công chức của đơn vị; đề xuất với UBND huyện có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung biên chế hiện còn thiếu. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để làm tốt việc điều tra, thu thập, tổng hợp, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý trên từng lĩnh vực được giao một cách thống nhất, chính xác, khách quan, cập nhật thường xuyên, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện.

UBND huyện sớm ban hành và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các Quy chế tổ chức hoạt động của các cơ quan đơn vị có liên quan, xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp công tác nhằm giúp cho Phòng Văn hóa – Thông tin thực hiện được chức trách là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin – truyền thông và du lịch trên địa bàn. Đề nghị UBND, Sở Văn hoá - Thể thao tỉnh khẩn trương xúc tiến việc cấm mốc thực địa khoanh vùng bảo vệ các di tích đã được quy hoạch và xếp hạng quốc gia đặc biệt.

Nghiên cứu, đề xuất nâng định mức ngân sách phân bổ cho hoạt động thể dục – thể thao, văn hoá – văn nghệ quần chúng, trước mắt vận dụng cơ chế linh hoạt để hỗ trợ kinh phí trong lĩnh vực này cho các Trung tâm VH-HTCĐ, các khu dân cư. Mạnh dạn chuyển giao các lễ hội của huyện cho các khu dân cư tổ chức, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ về nội dung và hình thức để từng bước hình thành lễ hội dân gian phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá – tâm linh của cư dân địa phương và thu hút khách du lịch.

Chủ động có kế hoạch phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để rà soát, kiểm tra, đầu tư đồng bộ trang thiết bị, máy móc, phần mềm để ứng dụng mô hình văn phòng điện tử, hạn chế phát hành văn bản giấy trong hoạt động quản lý nhà nước của địa phương. Chỉ đạo sớm cụ thể hoá và triển khai các nội dung kế hoạch chuyên đề về phát triển du lịch giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030. Trước mắt có kế hoạch triển khai và đưa vào vận động từ năm 2018, gắn với phong trào xây dựng huyện văn hoá các tiêu chí: nâng cao văn hoá ứng xử của người dân, của tiểu thương phục vụ thu hút khách, phát triển du lịch. Phối hợp cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng giới thiệu về Côn Đảo; cấp và kiểm tra giấy phép hành nghề hướng dẫn viên du lịch; có biện pháp khắc phục tình trạng hướng dẫn, giới thiệu về Côn Đảo một cách tự phát, cung cấp thông tin không chuẩn xác, sai lệch.

C. Thường trực HĐND huyện:

Hai chuyên đề giám sát năm 2017, Thường trực HĐND huyện chuyển sang năm 2018 thực hiện do:

1. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư công của UBND huyện: Qua giám sát thường xuyên việc chấp hành Luật đầu tư công, ngày 21/8/2017 Ban Kinh tế - Xã hội đã ban hành Thông báo số 33/TB-KTXH với nội dung:

Về đầu tư công trung hạn: Nghiêm túc rút kinh nghiệm việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn 2016-2020, phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Nghị định số 77/2015-NĐ-CP, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP. Căn cứ Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - kế hoạch, rà soát lại việc triển khai thủ tục đối với các dự án khởi công trong năm 2017 và các dự án khởi công năm 2018; đồng thời trên cơ sở dự kiến nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho Côn Đảo đề đề xuất bổ sung danh mục các dự án đầu tư công trung hạn các năm 2018 - 2020 và hoàn tất các thủ tục cần thiết trình Thường trực HĐND huyện cho ý kiến.

Về đầu tư công hằng năm: UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu đúng theo quy định như: Về Trình tự lập, thẩm định và tổng hợp kế hoạch đầu tư công hằng năm: thực hiện theo Điều 59 Luật đầu tư công năm 2014, Điều 33 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP; Về Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương: thực hiện theo Điều 68 Luật đầu tư công năm 2014; Về Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý: thực hiện theo Điều 27, Điều 50 Luật đầu tư công năm 2014; Về điều chỉnh, theo dõi, kiểm tra, đánh giá: thực hiện theo Điều 27, Điều 50; Điều 75; Điều 78; Điều 79 Luật đầu tư công năm 2014; Về thẩm quyền quyết định đầu tư các Chương trình/Dự án: thực hiện theo Điều 8; Điều 17; Điều 61; Điều 91; Điều 93 của Nghị định 136/2015 NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Những nội dung cần khẩn trương thực hiện trong tháng 8/2017: Báo cáo HĐND huyện về danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 đã được HĐND tỉnh phê duyệt theo Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016; bao gồm: Danh mục chương trình, dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án theo từng nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn; đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục của các dự án trên tại phiên họp thứ 13 của Thường trực HĐND huyện; Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018 trình HĐND huyện cho ý kiến lần thứ nhất;

Nhưng cho đến Phiên họp thứ 15 của Thường trực HĐND huyện (cuối tháng 10/2017), UBND huyện vẫn chưa phản hồi kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội.

2. Giám sát công tác xây dựng KDC an toàn, phòng chống tội phạm – tai, tệ nạn xã hội: Do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện mới phối hợp Công an huyện triển khai đến các khu dân cư, nên *Thường trực HĐND huyện chuyển chuyên đề này sang năm 2018 triển khai công tác giám sát đối với các Khu dân cư.*

IV- ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2017:

HĐND huyện thể hiện được chức năng và thẩm quyền thông qua giám sát của Thường trực, hai Ban và các đại biểu HĐND huyện đối với việc chấp hành pháp luật và thực hiện Nghị quyết HĐND huyện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua giám sát chuyên đề, các đoàn giám sát HĐND huyện đã đánh giá việc chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và những cơ quan, đơn vị có liên quan; phân tích cụ thể những việc làm được, chưa làm được, những mặt tích cực, những hạn chế, tồn tại và trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị để cơ quan có trách nhiệm tiếp thu, khắc phục. Hoạt động giám sát của HĐND huyện góp phần tác động đến việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực thi dân chủ, chấp hành pháp luật và an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác chuẩn bị cho hoạt động giám sát có cải tiến, các đoàn giám sát đều tổ chức hội ý các thành viên để cùng nghiên cứu tài liệu, tổng hợp ý kiến chất vấn để đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo giải trình, rút ngắn thời gian làm việc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng trọng tâm, đúng mục đích, yêu cầu giám sát. Sau giám sát, tổ chức họp các thành viên Đoàn giám sát và đơn vị chịu sự giám sát để thảo luận dân chủ trước khi ban hành kết luận, kiến nghị.

Phần lớn kiến nghị của các Đoàn giám sát được UBND huyện và các cơ quan chịu sự giám sát phản hồi, tiếp thu, giải trình và đề ra biện pháp khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung sau giám sát, chất vấn, tuy đã được UBND huyện tiếp thu và chỉ đạo thực hiện nhưng cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện chậm hoặc chưa nghiêm túc.

V- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2018:

Năm 2018, ngoài hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát trong 2 kỳ họp thường lệ (tháng Bảy và Tám) của các đại biểu, hai Ban và Thường trực HĐND huyện. HĐND huyện thực hiện công tác giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Kỳ họp thứ Tư về Chương trình công tác giám sát năm 2018 gồm 8 chuyên đề sau:

1. Thường trực HĐND huyện giám sát 2 chuyên đề:

- Giám sát việc thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn.
- Giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội của các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện.

Ngoài ra còn 2 chuyên đề của năm 2017 chuyển sang là:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư công của UBND huyện năm 2016, 2017.

- Giám sát công tác xây dựng KDC an toàn, phòng chống tội phạm – tai, tệ nạn xã hội

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát 3 chuyên đề:

- Giám sát về môi trường văn hóa, trật tự an toàn, buôn bán kinh doanh tại khu vực chợ tạm, trong thời gian xây dựng chợ mới Côn Đảo.

- Giám sát về công tác chuẩn bị cho năm học mới và việc nâng cao chất lượng ngành giáo dục.

- Giám sát việc tổ chức vận động, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp.

3. Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát 3 chuyên đề:

- Giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự (giám sát các vụ án có trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung).

- Giám sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, Nhà tạm giam Công an huyện.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- 2 Ban và các Đại biểu HĐND huyện;
- Đảng công TTĐT HĐND huyện
- Lưu: VT + TH.

**TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Nhựt